

# Content

## สารบัญ

Journal of Medicine and Health Sciences

(Vol.19 No.3 December 2012)

บรรณาธิการแถลง	3
<hr/>	
บทความปริทัศน์ (Review article)	
การประมาณค่าอัตราการคงของไตโดยการใช้สมการ MDRD และ CKD-EPI ฐิตียา บุรณชาติ, สุกฤษฎี คุ้มฉนวนเธียรชัย, จิรายุทธ จันทร์มา, สิริภา ช่างศิริกุลชัย	4
<hr/>	
การวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนนันต์	12
<hr/>	
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)	
อัตราการรอดชีพและการคงอยู่ในการรักษาและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยไตวาย ที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ธีรพล เมืองไพศาล	19
ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อในเยื่อช่องท้องครั้งแรกในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง สมถวิล เกียรติวัชรชัย, เจริญ เกียรติวัชรชัย	29
ระดับความพึงพอใจและความเข้าใจของคนไข้ศัลยกรรมระหว่างกลุ่มที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ในรูปแบบสื่อภาพและเสียงโดยวิธีดีวีดีเปรียบเทียบกับกลุ่มมาตรฐานเดิม วุฒิชัย ธนาพงศธร, ชญาภา อิมจิตร, จิราพร ปัญญา	36
<hr/>	
รายชื่อผู้ประเมินบทความที่ตีพิมพ์ ประจำปี 2555	44
<hr/>	
ดัชนีผู้นิพนธ์บทความที่ตีพิมพ์ ประจำปี 2555	46

# บรรณาธิการแถลง



รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง  
สิริภา ช่างศิริกุลชัย บรรณาธิการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์  
จิตรชัย เอกปิฎกกุล  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ



อาจารย์ ดร.สิรินัท นัลรวงศ์  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences) ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีที่ 19 ได้มีบทความน่าสนใจหลายเรื่องเช่นเคย โดยมีบทความปริทัศน์ (review article) 2 เรื่อง คือ เรื่องเกี่ยวกับการใช้สูตรในการประเมินหน้าที่ไตและการวินิจฉัยลิ่วคี่เมีย มีนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) 3 เรื่องที่น่าสนใจ โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง 2 เรื่องสอดคล้องกับนโยบาย PD First ของประเทศไทย ส่วนอีก 1 เรื่องเป็นเรื่องการประเมินความพึงพอใจและความเข้าใจก่อนการผ่าตัดโดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในตอนท้ายของวารสารจะเป็นรายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อนุเคราะห์ในการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร และรายนามผู้นิพนธ์ ผู้นิพนธ์ร่วมของบทความทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารประจำปี 19 ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในปีต่อไป

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริภา ช่างศิริกุลชัย  
บรรณาธิการ